

# ซีพีเอฟ มอบรางวัล CSR หนุนพนักงานทำดีตอบแทนสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ (สีลม) นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นต้นแบบให้โรงงานและฟาร์มอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติ

นายสุขสันต์ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีพื้นที่ประกอบกิจการหรือแหล่งผลิตกระจายทั่วประเทศทั้งโรงงานและฟาร์ม ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งจะเป็นครัวของโลก การดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟจึงยึดปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประเทศชาติ ประชาชนต้องได้ประโยชน์ พนักงานและองค์กรก็จะตามมา สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable

**สุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์**

Development Goals (SDGs) ทำให้พนักงานของเราต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนการและเป้าหมายที่ชัดเจน และจะมีโครงการที่จะกระจายไปอีก 17 ประเทศทั่วโลกที่ซีพีเอฟได้ไปดำเนินธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนเป็นแกนหลัก

“วันนี้ พวกเราเข้าไปช่วยเหลือสังคม ดูแลสังคม ซึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ เราต้องให้หัวใจ ให้โดยไม่ต้องไปคิดว่าจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมา ขอเพียงให้สังคมเข้าใจเรา ไร่รางวัลเราก็ถือว่าเราทำงานประสบความสำเร็จแล้ว” นายสุขสันต์กล่าว

นายวุฒิชัย ลิทธิปริदानันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ

**วุฒิชัย ลิทธิปริदानันท์**

กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เริ่มครั้งแรกในปี 2559 โดยในปี 2560 มีสายธุรกิจที่ส่งโครงการเข้าร่วม 32 โครงการ ผลการพิจารณามีโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ รางวัลดีเด่น 7 โครงการ รางวัลชมเชย 11 โครงการ และรางวัลแหล่งเรียนรู้ โครงการซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต 2 โครงการ พิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและนอกองค์กร ประกอบด้วย นักวิชาการอิสระด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ แบ่งตาม 3 สาขาหลัก ดังนี้ ด้านอาหารมั่นคง ได้แก่ โครงการซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง, โครงการซีพีเอฟ อิม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านคลองยางมูลนิธิอุบลรัตน์, โครงการซีพีเอฟ อิม

**โครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ****โครงการที่ได้รับรางวัลดีเด่น 7 โครงการ****โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย 11 โครงการ**

สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ด้านสังคมพืชพันธุ์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าชุมชนบ้านหนองพยอม, โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนบัว, โครงการเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนาโน ด้านดินน้ำป่าคงอยู่ ได้แก่ โครงการสวนป่าชุมชน หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร และโครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

“ซีพีเอฟมีแนวทางในการปฏิบัติกับชุมชนอย่างพี่น้อง เราจะดูแลพื้นที่ที่เราทำงานอย่างดีอยู่แล้ว โครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดแนวคิดนี้ทำงานต่อเนื่องกับชุมชนโดยรอบทำให้เราได้รับการยอมรับและความร่วมมือที่ดี สำหรับพนักงานแล้วคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมเขาก็ภูมิใจอยู่แล้ว การมอบรางวัลโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เป็นเครื่องหมายว่าเขาเสียสละต่อองค์กรและสังคม รางวัลเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานและต่อยอดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีถูกต้อง และการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารระดับสูงทำให้เขามั่นใจที่จะเดินหน้าทำความดีต่อไป” นายวุฒิชัย กล่าว